

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ						
งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การติดตามและรายงานผล	ติดตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแผนการดำเนินงาน	เพียงพอ	ผู้รับผิดชอบดำเนินงานส่งโครงการต่างๆ ล่าช้า	กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี	งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณตามอาคารเรียนจุดที่ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	อุปกรณ์สารสนเทศยังไม่ทันสมัยและรวดเร็ว	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในวิทยาลัย	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก - สถานประกอบการไม่ตอบรับในการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ	มีการติดตามนักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะๆ	เพียงพอ	จำนวนสถานประกอบการไม่เพียงพอต่อการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ	โครงการที่ีถึงนามข้อตกลงสถานประกอบการและโรงเรียนคู่มิตร	งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การทำงานวิจัย และนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ครูที่ปรึกษาผลงานเป็นผู้รับผิดชอบในการแบ่งกลุ่มให้เป็นไปตามเกณฑ์	เพียงพอ	บุคลากรไม่ค่อยมีความเข้าใจการจัดทำวิจัย	มีการอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูอาจารย์	งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ติดตามและประเมิน	เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้าอบรมการจัดเก็บข้อมูลให้ตรงประเด็นในการประเมิน	เพียงพอ	การเก็บข้อมูลได้ผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไม่เพียงพอ	ตามหลักสูตรของสถานศึกษา	งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดความรู้	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่หารายได้ระหว่างเรียนสามารถให้คำตอบ ให้คำปรึกษาชี้แนะ และช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้	เพียงพอ	ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการประกอบธุรกิจ	แผนปฏิบัติการประจำปี	งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ลายมือชื่อ.....

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วันที่...03...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...2565